



Bí thư Tỉnh ủy Nghiêm Xuân Thành:
LÀM VIỆC
VỚI CÔNG TY YẾN SÀO
KHÁNH HÒA

2

CHỦ ĐỘNG, KHẨN TRƯỞNG
SẮP XẾP TỔ CHỨC BỘ MÁY
Ở ĐỊA PHƯƠNG
THEO ĐÚNG ĐỊNH HƯỚNG
CỦA TRUNG ƯƠNG

3

CON SỐ - SỰ KIỆN

Tháng 11, toàn tỉnh

đón khoảng

340.000

lượt khách quốc tế,

tăng 54,9%

so với cùng kỳ năm trước.



AN CƯ

CHO NGƯỜI NGHÈO

• Bí thư Tỉnh ủy Nghiêm Xuân Thành và đồng chí Trần Thu Mai - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh trao hỗ trợ 100 căn nhà cho huyện Khánh Sơn thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.

TRANG 5



Bí thư Tỉnh ủy Nghiêm Xuân Thành:

LÀM VIỆC VỚI CÔNG TY YẾN SÀO KHÁNH HÒA



● Bí thư Tỉnh ủy Nghiêm Xuân Thành phát biểu tại buổi làm việc.

Sáng 6-12, đồng chí Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa (Công ty Yến sào Khánh Hòa) về hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị năm 2024, định hướng phát triển trong những năm tiếp theo. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Lê Hữu Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Hiện nay, Công ty Yến sào Khánh Hòa đang quản lý 18 đơn vị trực thuộc, 11 công ty thành viên; tổng số cán bộ, công nhân viên gần 5.300 người. Đảng bộ công ty hiện có 27 chi bộ trực thuộc với tổng số 1.199 đảng viên. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Công ty Yến sào Khánh Hòa đã báo cáo về tình hình sản xuất, kinh doanh giai đoạn 2021 - 2023 và 10 tháng năm 2024. Trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, công ty vẫn duy trì hoạt động ổn định, đóng góp đáng kể vào ngân sách địa phương, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho gần 5.300 lao động. Tuy nhiên, lãnh đạo công ty cũng nêu rõ những thách thức trong việc bảo vệ thương hiệu, cải thiện chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường quốc tế.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Hữu Hoàng khẳng

định, yến sào là ngành nghề truyền thống lâu đời. Thời gian vừa qua, công ty đã thực hiện rất tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là đẩy mạnh xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc. Đồng chí đề nghị, thời gian tới, công ty cần đẩy mạnh xuất khẩu nhiều hơn nữa sang thị trường Trung Quốc và giữ vững thị phần ở thị trường Mỹ, Canada. Đồng chí Lê Hữu Hoàng đề nghị công ty tiếp tục có biện pháp bảo vệ đàn chim yến trước nạn săn bắt; giữ, gây thêm đàn đối với quần thể chim yến đảo. Về vấn đề hàng giả, hàng nhái, công ty cần tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng giải quyết. Đối với các vấn đề: Bảo vệ, quy hoạch, phát triển đảo yến, xây dựng bến thủy nội địa, thành lập Hiệp hội Yến sào Khánh Hòa, tăng vốn điều lệ..., công ty cần căn cứ tình hình thực tế và thực hiện theo quy định.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nghiêm Xuân Thành đánh giá cao thương hiệu yến sào Khánh Hòa và những đóng góp của công ty trong giải quyết việc làm, an sinh xã hội và phát triển kinh tế của tỉnh. Tuy nhiên, đồng chí cho rằng, thách thức thị trường ngày càng lớn thì Công ty Yến sào Khánh Hòa càng cần phải có sự đổi mới. Đồng chí yêu cầu đơn vị phải hoạt động đúng tính chất của doanh nghiệp

nhà nước, lấy hiệu quả kinh tế làm thước đo, thực hiện các hoạt động sứ mệnh cốt lõi là yến sào, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh và đóng góp vào ngân sách. Mục tiêu của công ty là khôi phục và tăng trưởng ở mức 2 con số từ nay đến năm 2030. Công ty cần tiếp tục đóng góp cho công tác an sinh xã hội; giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động. Bí thư Tỉnh ủy Nghiêm Xuân Thành cũng giao nhiệm vụ cho công ty phải rà soát lại chiến lược phát triển đến năm 2028, tầm nhìn đến 2030; cơ cấu tinh gọn lại bộ máy gắn với cơ cấu lại bộ máy quản lý, tinh giản biên chế, chỉ giữ lại những lĩnh vực thiết yếu và hiệu quả; nghiên cứu sắp xếp những đơn vị hoạt động không hiệu quả bằng cách sáp nhập, cổ phần hóa hoặc giải thể. Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến mẫu mã; quan tâm đến xây dựng, quảng bá sản phẩm và bảo vệ bản quyền thương hiệu. Công ty sớm rà soát, tái cấu trúc lại tổng thể hệ thống phân phối, hệ thống quảng bá, giới thiệu sản phẩm. Thời gian tới, cần có chiến lược phát triển bán hàng ra thị trường nước ngoài, đặc biệt là Trung Quốc và Hàn Quốc; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào sản xuất, kinh doanh...

ĐÌNH LÂM

PHIÊN HỌP THỨ 15 BAN CHỈ ĐẠO DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM NGÀNH GIAO THÔNG

Chiều 6-12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải (GTVT) chủ trì họp phiên thứ 15 của Ban Chỉ đạo. Dự phiên họp có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo. Phiên họp được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến giữa đầu cầu trụ sở Chính phủ với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang có các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT trên địa bàn. Đồng chí Trần Hòa Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự phiên họp từ điểm cầu Khánh Hòa.

Theo báo cáo của Bộ GTVT, với sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp thứ 14, các địa phương đã tích cực triển khai công tác giải phóng mặt bằng và có sự chuyển biến đáng kể, phần diện tích bàn giao tăng hơn 20%. Tuy nhiên, tại một số dự án, tiến độ triển khai còn chậm, do còn có một số khó khăn, vướng mắc như phần diện tích giải phóng mặt bằng còn lại chủ yếu là đất ở, việc triển khai xác định nguồn gốc, phương án đền bù phức tạp nên khối lượng tại một số địa phương còn rất lớn, chưa đáp ứng yêu cầu...

Theo báo cáo của UBND tỉnh, đối với Dự án đường bộ cao tốc đoạn Vân Phong - Nha Trang, công tác giải phóng mặt bằng đã cơ bản hoàn thành, bàn giao 100% mặt bằng, chỉ còn vướng một số vị trí cục bộ, các địa phương đang tích cực giải quyết; tổng vốn đã giải ngân trong năm 2024 hơn 391,3 tỷ đồng, đạt 69,73%; dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 4-2025. Đối với Dự án Đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, đến nay, địa phương đã bàn giao mặt bằng đạt 89,42%; tổng vốn đã giải ngân năm 2024 là 781 tỷ đồng, đạt 48,87%.

Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành phải khẩn trương vào cuộc, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào cuộc. Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng khẩn trương hướng dẫn các vấn đề đơn giá, vật liệu mỏ; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn các vấn đề liên quan đến đất rừng; Bộ GTVT, các chủ đầu tư không được chia nhỏ các gói thầu, với những nhà thầu làm tốt thì ưu tiên chỉ định thầu giai đoạn tiếp theo, công trình, dự án tiếp theo. Tất cả phải làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích chung.

VĂN KỲ

KHAI MẠC PHIÊN CHỢ HÀNG VIỆT TẠI KHÁNH VINH

Chiều 6-12, tại xã Cầu Bà (huyện Khánh Vĩnh), Sở Công Thương tổ chức khai mạc Phiên chợ hàng Việt về vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Khánh Hòa năm 2024. Phiên chợ diễn ra từ ngày 6 đến 8-12 nhằm lan tỏa tinh thần "Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt". Phiên chợ có 12 gian hàng của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhà phân phối trong và ngoài tỉnh. Tại phiên chợ, ngoài việc mua sắm hàng hóa thiết yếu có nguồn gốc xuất xứ Việt Nam và các sản phẩm địa phương đặc sắc, người dân còn được bốc thăm may mắn, thưởng thức chương trình ca múa nhạc nghệ thuật văn hóa sôi động và đậm đà bản sắc dân tộc.

Tại lễ khai mạc, các mạnh thường quân và đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tặng 100 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở 2 xã Cầu Bà và Sơn Thái (Khánh Vĩnh), với tổng trị giá khoảng 100 triệu đồng. Trong thời gian diễn ra phiên chợ, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Nha Trang tổ chức khám mắt miễn phí cho người dân vào sáng 7-12.

THÁI THỊNH

Tháng 11:

KHÁNH HÒA ĐÓN KHOẢNG 340.000 LƯỢT KHÁCH QUỐC TẾ

Theo số liệu Cục Du lịch quốc gia công bố sáng 6-12, tháng 11, Việt Nam đón hơn 1,7 triệu lượt khách quốc tế, tăng hơn 20% so với tháng 10. Khách đến bằng đường hàng không chiếm số lượng lớn nhất, với hơn 1,4 triệu lượt, tiếp đến là đường bộ với hơn 277.000 lượt và đường biển 32.000 lượt. Tính chung 11 tháng, Việt Nam đón gần 16 triệu lượt

khách quốc tế, tăng hơn 40% so với cùng kỳ năm 2023. Hàn Quốc vẫn là thị trường lớn nhất của du lịch Việt Nam với hơn 4,1 triệu lượt khách; tiếp đó là Trung Quốc hơn 3,3 triệu lượt khách; Đài Loan (Trung Quốc) gần 1,7 triệu lượt khách; Mỹ hơn 706 nghìn khách.

Trong tháng 11, Khánh Hòa đón khoảng 340.000 lượt khách quốc tế, tăng 54,9% so với cùng

kỳ. Tính chung 11 tháng, toàn tỉnh đón hơn 4,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 125% so với cùng kỳ (vượt 41% kế hoạch). Hàn Quốc, Trung Quốc tiếp tục là các thị trường khách hàng đầu của du lịch tỉnh. Hiện tại, mỗi ngày có 22 chuyến bay từ Hàn Quốc đến Cam Ranh và 8 - 9 chuyến bay từ Trung Quốc đến Cam Ranh.

THÀNH NGUYỄN

CHỦ ĐỘNG, KHẨN TRƯƠNG SẮP XẾP TỔ CHỨC BỘ MÁY Ở ĐỊA PHƯƠNG THEO ĐÚNG ĐỊNH HƯỚNG CỦA TRUNG ƯƠNG

Chiều 6-12, các đồng chí: Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Hữu Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo việc sắp xếp tổ chức bộ máy ở địa phương. Tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Khắc Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy và một số đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương trên toàn tỉnh.



● Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân phát biểu kết luận cuộc họp.

Đề xuất sắp xếp, sáp nhập một số cơ quan

Tại cuộc họp, ông Võ Chí Vương - Giám đốc Sở Nội vụ trình bày dự thảo báo cáo đề xuất phương án sắp xếp tổ chức bộ máy khối chính quyền địa phương tỉnh của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh. Phương án dự kiến sắp xếp bám sát định hướng, yêu cầu của Nghị quyết số 18, ngày 25-10-2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18; theo hướng dẫn, định hướng của Trung ương và tình hình thực tế của địa phương, bảo đảm sau khi sắp xếp, giảm từ 10 đến 15% đầu mối các cơ quan bên trong; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các đơn vị.

Cụ thể, đối với các cấp ủy, tổ chức đảng, đề xuất phương án kết thúc hoạt động của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, thành lập Đảng bộ Khối chính quyền cấp tỉnh (tổ chức đảng trong các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND cấp tỉnh, một số doanh nghiệp nhà nước; có cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc đặt tại UBND cấp tỉnh).

Đối với cơ quan hành chính cấp tỉnh, đề xuất phương án hợp nhất: Sở Kế hoạch và Đầu tư với Sở Tài chính; Sở Giao thông vận tải với Sở Xây dựng; Sở Tài nguyên và Môi trường với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Du lịch với Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Thông tin và Truyền thông

với Sở Khoa học và Công nghệ. Đồng thời, chuyển nhiệm vụ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về một số cơ quan; Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ về Ban Dân tộc; Sở Ngoại vụ về Văn phòng UBND tỉnh. Cục Quản lý thị trường sắp xếp sau khi Trung ương có chủ trương. Cơ cấu bên trong của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh sẽ được kiện toàn, sắp xếp tinh gọn, hiệu lực và hiệu quả sau khi sắp xếp các cơ quan chuyên môn.

Đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, đề xuất phương án chấm dứt hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, từng phần nhiệm vụ của phòng này sẽ được một số phòng: Nội vụ; y tế; giáo dục và đào tạo, văn phòng HĐND và UBND cấp huyện tiếp nhận; chỉ tổ chức phòng dân tộc ở UBND 2 huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh. Một số phòng khác cũng được đề xuất sáp nhập tùy theo từng địa phương cụ thể.

Phương án cũng đề xuất tiếp tục sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập theo quyết định của UBND tỉnh về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2022 - 2025, các quyết định điều chỉnh phù hợp với địa phương và hướng dẫn của Trung ương. Sau khi sắp xếp lại các cơ quan chuyên môn, bộ máy mới đi vào hoạt động ổn định sẽ rà soát, đánh giá lại thực trạng hoạt động để sắp xếp lại tất cả các tổ chức phối hợp liên ngành theo từng lĩnh vực theo hướng chỉ giữ lại những tổ chức có chức năng, nhiệm vụ rõ ràng, cần thiết, hiệu quả. Đồng thời xem xét, vận động các tổ chức hội thực hiện phương

Đồng chí NGUYỄN TẤN TUÂN - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh: Yêu cầu chung là sắp xếp tổ chức bộ máy phải gắn với tinh giản biên chế cán bộ, công chức, viên chức và cơ cấu lại, bộ máy phải mạnh hơn, chất lượng công tác phải được nâng lên; tuyệt đối không được để xảy ra tình trạng làm gián đoạn, đổ lỗi, thiếu trách nhiệm, gây phiền hà, làm ảnh hưởng đến các hoạt động bình thường của xã hội, của người dân. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh sẽ đề nghị HĐND tỉnh nghiên cứu, xem xét các chính sách đặc thù cho các cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu trước tuổi. Quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, yêu cầu tạm dừng việc tuyển dụng công chức, kể cả trường hợp viên chức xét chuyển sang công chức, việc bổ nhiệm, giới thiệu, ứng cử giữ chức vụ cao hơn hoặc cho chủ trương để kiện toàn các chức danh lãnh đạo, quản lý đối với công chức của các cơ quan, đơn vị trực thuộc, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của các sở, ngành thì phải báo cáo xin ý kiến Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh.

án sắp xếp theo hướng khuyến khích, vận động sáp nhập một số hội cấp tỉnh. Việc sắp xếp các hội hoạt động trong phạm vi cấp huyện sẽ được rà soát, thực hiện sau khi có quyết định công nhận các hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ hoạt động trong phạm vi cấp huyện.

Khẩn trương triển khai thực hiện

Tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Khắc Hà phát biểu, theo chỉ đạo mới nhất của Trung ương, ngay trong tháng 12-2024, các tỉnh, thành phố, trong đó có Khánh Hòa phải triển khai xây dựng ngay phương án sắp xếp tổ chức bộ máy; sắp xếp, tinh gọn, bố trí biên chế cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị theo hướng dẫn của Trung ương và báo cáo thông

qua theo quy trình. Đồng thời, phải khẩn trương xây dựng đề án kết thúc hoạt động của các đảng đoàn, ban cán sự đảng và đề án thành lập cơ quan đảng, đoàn thể, đảng bộ khối chính quyền. Sau khi Trung ương ban hành nghị quyết, kết luận sẽ tiến hành sáp nhập, giải thể một số ban, cơ quan cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện theo các quy định của Đảng; rà soát, sửa đổi một số quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và sắp xếp, bố trí, điều chuyển nhân sự bảo đảm các điều kiện tiến hành đại hội đảng bộ các cấp; ban hành các quyết định kết thúc hoạt động của các đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp tỉnh, các đảng bộ khối cấp tỉnh, thành lập các đảng bộ sau khi có chủ trương của Trung ương... Đối với một số hội, đề xuất không dừng ở khuyến khích mà thực hiện sáp nhập Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hội Người mù

tỉnh và Hội Bảo trợ Người khuyết tật, bệnh nhân nghèo và quyền trẻ em tỉnh; Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam tỉnh và Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày. Đối với cấp huyện, đề xuất sáp nhập nhà thiếu nhi cấp huyện trực thuộc huyện đoàn về trung tâm văn hóa - thông tin và thể thao cấp huyện...

Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân kết luận, sau cuộc họp, Sở Nội vụ tiếp thu, hoàn thiện dự thảo phương án, báo cáo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh để báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong đó, lưu ý định hướng sắp xếp lại các hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ hoạt động; đối với MTTQ và các đoàn thể thực hiện theo chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy. Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động, tập trung chỉ đạo quyết liệt, thực hiện ngay việc sắp xếp tinh gọn bộ máy, bảo đảm bám sát định hướng sắp xếp theo yêu cầu của Nghị quyết số 18, yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương; phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng, thông qua đề án của ngành, sở. Các đơn vị thuộc diện phải sắp xếp theo chỉ đạo của Trung ương cần chủ động sắp xếp ngay trong nội bộ cơ quan, đơn vị, trước tiên là Văn phòng UBND tỉnh. Đối với các đơn vị không thuộc diện dự kiến phải sắp xếp cũng cần chủ động rà soát, tinh gọn bộ máy bên trong và các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp để giảm 10-15% đầu mối. Về phương án tổ chức, xây dựng Đảng bộ Khối chính quyền, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh sẽ có báo cáo chính thức. UBND cấp huyện sắp xếp lại ngay các phòng, ban chuyên môn trong tháng 12. Đồng chí cũng thống nhất định hướng chỉ giữ lại phòng dân tộc ở 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, các phòng dân tộc khác chuyển nhiệm vụ về Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện; lĩnh vực tôn giáo ở 2 huyện miền núi chuyển về phòng dân tộc; phòng y tế chuyển giao nhiệm vụ về văn phòng HĐND - UBND cấp huyện. Đồng chí cũng yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền để tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong quá trình sắp xếp, đề xuất phương án kiện toàn tổ chức bộ máy; làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; kịp thời ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi thực hiện sắp xếp.

Qua các vụ cháy trên địa bàn TP. Nha Trang thời gian gần đây cho thấy, các vụ việc đều xảy ra tại hộ gia đình kết hợp kinh doanh, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, trong đó có vụ 4 người trong một gia đình thiệt mạng. Dịp cuối năm, các hộ gia đình kết hợp kinh doanh tập trung nhiều mặt hàng, trong đó có nhiều hàng hóa dễ cháy, vì vậy cần tăng cường hơn nữa các biện pháp phòng cháy...

Gần 3 tuần sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn tại tầng 2 căn nhà, gia đình ông Nguyễn Hữu Hiền (trú đường Yết Kiêu, phường Vạn Thạnh, TP. Nha Trang) vẫn đang tiến hành sửa chữa 2 căn phòng bị ảnh hưởng bởi vụ cháy. Thế nhưng, khi đặt chân lên tầng 2 căn nhà, ai nấy vẫn có thể cảm nhận được mùi ám khói khó chịu. Theo ghi nhận của chúng tôi, thời điểm xảy ra hỏa hoạn tại tầng 2 căn nhà, chủ hộ vẫn đang mở cửa bán hàng tạp hóa tại tầng trệt. Rất may lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt, nhanh chóng dập lửa, vì thế đám cháy đã không lan xuống các tầng bên dưới căn nhà, cũng như những nhà dân lân cận.

Trong khi đó, tại căn nhà 3 tầng trên đường Phương Sài, sau 10 ngày xảy ra vụ hỏa hoạn, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường. Nhìn căn nhà bị ám khói đen kịt từ phía ngoài, người đi đường đều cảm nhận được hậu quả thảm khốc từ vụ cháy khi có đến 4 nạn nhân trong gia đình không qua khỏi. Trước khi xảy ra hỏa hoạn, tại tầng trệt tập trung rất nhiều hàng hóa, đồ vật được sử dụng cho tang lễ. Tuy vậy, sau đám cháy, gần như mọi hàng hóa, vật dụng trong căn nhà chỉ còn lại tro bụi hoặc biến dạng, không thể khắc phục.

Tìm hiểu được biết, đến cuối năm 2023, gần 100% hộ gia đình, hộ sản xuất kinh doanh kết hợp nhà ở và các khu nhà trọ trên địa bàn thành phố được trang bị bình chữa cháy xách tay. Công tác tuyên truyền xây dựng phong trào

NÂNG CAO Ý THỨC, TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI DÂN TRONG CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY



● Chiến sĩ chữa cháy nỗ lực dập lửa tại tầng trệt căn nhà trên đường Phương Sài.

toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC) được lực lượng chức năng của thành phố triển khai sâu rộng, hiệu quả đến mọi tầng lớp nhân dân; tổ chức các khóa tập huấn, huấn luyện nâng cao kiến thức, kỹ năng cơ bản trong công tác PCCC ở căn hộ cao tầng, chung cư, trường học, nhà trọ, khu dân cư... Vì thế, trong 11 tháng năm 2024, nhiều vụ cháy nhỏ xảy ra trên địa bàn đã được người dân sử dụng bình chữa cháy dập tắt kịp thời, không để xảy ra hậu quả đáng tiếc.

Tuy vậy, những ngày cuối tháng 11, trên địa bàn TP. Nha Trang đã xảy ra 2 vụ cháy nghiêm trọng nêu trên. Theo UBND TP. Nha Trang, hiện nay, vẫn còn tình trạng một số lãnh đạo UBND cấp xã, phường chưa thực hiện nghiêm túc trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về PCCC; giao phó toàn

bộ trách nhiệm cho lực lượng công an cấp xã, dẫn đến công tác quản lý chưa chặt chẽ, nhiều cơ sở thuộc diện quản lý nhưng chưa được kiểm tra, lập hồ sơ. Thực tế cho thấy, một số địa phương chưa nghiên cứu kỹ các đối tượng thuộc diện quản lý về PCCC, chưa thực hiện hết việc rà soát các cơ sở trên địa bàn, không thường xuyên trao đổi với công an cấp huyện để được hướng dẫn công tác đảm bảo an toàn trong PCCC.

Bên cạnh đó, hiện nay, cơ sở hạ tầng giao thông của thành phố đang trong thời kỳ đô thị hóa mạnh, nhiều tuyến đường thuộc dự án trọng điểm đã và đang được triển khai, cải tạo; mật độ phương tiện lưu thông lớn, nhiều cơ sở, khu dân cư có nguy cơ cháy cao nằm sâu trong các hẻm nhỏ; chiều cao của một số tuyến đường bị hạn chế bởi hệ thống dây điện, cáp viễn thông và các

loại đường dây khác... Đây là những trở ngại làm cho các xe chữa cháy khó có thể nhanh chóng tiếp cận khi có cháy xảy ra.

Theo lãnh đạo Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an TP. Nha Trang, cháy, nổ luôn là mối hiểm họa, để lại hậu quả nặng nề về tính mạng con người và tài sản. Vì thế, điều quan trọng nhất chính là việc các hộ gia đình, hộ kinh doanh phải tự nâng cao ý thức chấp hành, thực hiện nghiêm quy định về PCCC, các điều kiện quy định để bảo đảm an toàn phòng, chống cháy nổ trong hoạt động kinh doanh; tuân thủ hướng dẫn của các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương trong công tác phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn PCCC để phòng ngừa và giảm thiểu thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

✍️ THÀNH LONG

PHẢN HỎI

Nha Trang:

YÊU CẦU KHẨN TRƯNG KIỂM TRA, XỬ LÝ BÃI ĐỒ XE TRÁI PHÉP TRÊN ĐƯỜNG THÍCH QUẢNG ĐỨC

UBND TP. Nha Trang vừa có văn bản gửi Phòng Quản lý đô thị, UBND phường Phước Hải và Công ty Cổ phần Bất động sản Hà Quang yêu cầu kiểm tra, xử lý bãi đỗ xe trái phép trên đường Thích Quảng Đức theo phản ánh của Báo Khánh Hòa.

Theo đó, UBND TP. Nha Trang yêu cầu Phòng Quản lý đô thị khẩn trương chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tiến hành kiểm tra, rà soát đối với bãi đỗ xe trái phép trên đường Thích Quảng Đức, đề xuất hướng xử lý cụ thể và báo cáo, tham mưu UBND

thành phố giải quyết theo quy định; trường hợp vướng mắc thì tham mưu UBND thành phố báo cáo UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan giải quyết theo thẩm quyền. UBND thành phố giao UBND phường Phước Hải thường xuyên kiểm tra các bãi đỗ xe tự phát, không đúng quy định trên địa bàn, đặc biệt là trong các khu đô thị đông dân cư sinh sống; báo cáo UBND thành phố và các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định. UBND TP. Nha Trang đề nghị Công ty Cổ phần Bất động sản Hà Quang tăng cường kiểm tra, quản lý các khu đất trống,

chưa được đưa vào sử dụng để kịp thời có biện pháp xử lý, báo cáo cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo giải quyết, đảm bảo không để cá nhân tổ chức các bãi đỗ xe trái phép, lập "xe dù bến cóc", xe trái hình tuyến cố định đón, trả khách không đúng nơi quy định.

Trước đó, ngày 29-11, Báo Khánh Hòa có bài viết: "Khu vực gần vòng xoay đường Thích Quảng Đức (Nha Trang): Có một bến xe trái phép", phản ánh bến xe trái phép rộng khoảng 4.700m² tại vị trí gần vòng xoay trên đường Thích Quảng Đức nhưng cơ quan chức năng chưa xử lý.

✍️ VĂN KỲ

TIẾNG NÓI NHÂN DÂN

PA NÔ TUYÊN TRUYỀN KHÔNG CÒN TÁC DỤNG



Trên Quốc lộ 27C đoạn qua địa bàn xã Liên Sang (huyện Khánh Vĩnh) có một pa nô tuyên truyền đã cũ, bị bạc màu, mất hết chữ và nội dung tuyên truyền, dây leo chằng chịt (ảnh). Đề nghị cơ quan chức năng sớm có phương án khắc phục, xử lý phù hợp.

✍️ V.T

AN CƯ CHO NGƯỜI NGHÈO

HẢI LĂNG



● Những căn nhà mới khang trang của 3 hộ nghèo ở xã Sơn Trung (huyện Khánh Sơn) hoàn thành cách nay chưa lâu.

Mỗi lần có dịp đến 2 huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) sinh sống, tôi thêm một lần cảm nhận sức sống mới ở những bản làng vùng cao. Ở đó, có nhiều hộ nghèo đã được “an cư” trong những ngôi nhà mới, là động lực để họ vươn lên thoát nghèo...

Mới đây, khi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Khánh Vĩnh và Ban Thường vụ Huyện ủy Khánh Sơn, đồng chí **NGHIÊM XUÂN THÀNH** - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã cùng lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam tỉnh trao hỗ trợ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho mỗi địa phương 100 căn nhà. Đồng chí yêu cầu các địa phương triển khai nhanh chương trình này, phấn đấu hoàn thành việc sửa chữa nhà để các hộ kịp đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025; phấn đấu trong quý I/2025 hoàn thành việc xây dựng mới nhà ở cho các hộ, chậm nhất đến ngày 30-4-2025 hoàn thành toàn bộ chương trình này.



● Gia đình chị Cà Ngương (bìa phải) đã ổn định cuộc sống khi chuyển về căn nhà mới tại Khu tái định cư Bồ Lang.

Niềm vui trong những căn nhà mới

Những ngày này, Khu tái định cư Bồ Lang (xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh) rộn ràng đón thêm 6 hộ ĐBDTTS nghèo chuyển về sinh sống, khi các căn nhà mới mà Nhà nước hỗ trợ cho các hộ đã hoàn thành. Mới tôi ghé thăm nhà, chị Cà Ngương (người Raglai nghèo ở thôn Bồ Lang) không giấu được những giọt nước mắt hạnh phúc: “Mấy hôm nay, vợ chồng tôi mừng vui khôn tả và không dám tin căn nhà mơ ước bấy lâu nay của cả nhà đã thành hiện thực”. Tôi càng hiểu hơn mơ ước cháy bỏng của chị Ngương về một nơi “an cư” khi nghe chị kể về hoàn cảnh của mình. Từ khi lập gia đình, vợ chồng chị ở chung cùng bố mẹ và 2 anh chị em khác cũng đã lập gia đình trong căn nhà chật chội chưa đến 40m². Để có chỗ trú ngụ, anh chị em trong nhà lên rừng chặt lồ ô, cây rừng về dựng tạm căn chòi lá lấy chỗ ở qua ngày. Từ

khi 3 đứa con lần lượt chào đời, những đêm mưa dột, gió lùa khắp nơi... chị càng thêm mơ ước về một căn nhà ở kiên cố để các con có được giấc ngủ an yên. Nhưng hoàn cảnh thuộc diện hộ nghèo, cái ăn, cái mặc còn thiếu thốn nên chị không biết đến bao giờ gia đình mới có tiền để mua được mảnh đất, xây được căn nhà. Ước mơ ấy của chị Ngương nay đã thành hiện thực, khi gia đình chị và 5 hộ ĐBDTTS nghèo khác ở xã Sơn Thái được huyện Khánh Vĩnh đồng ý chủ trương hỗ trợ đất ở tại Khu tái định cư Bồ Lang và được Nhà nước hỗ trợ 80 triệu đồng, được vay thêm 40 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để xây dựng căn nhà mới khang trang với 1 phòng khách, 2 phòng ngủ và công trình phụ.

Ngược ngàn lên huyện miền núi Khánh Sơn, tôi đến thăm căn nhà mới tinh tươm của gia đình chị Mầu Thị Kim Lan - hộ nghèo ở thôn Liên Hiệp (xã Sơn Hiệp). Vừa qua, gia đình chị được hỗ trợ 80 triệu đồng,

được vay 40 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Khánh Sơn để xây dựng căn nhà mới khang trang này. Trò chuyện cùng tôi, chị vui mừng nói: “Nhờ sự chăm lo, hỗ trợ của Nhà nước mà gia đình tôi đã có được nơi ở khang trang như vậy. Căn nhà cũ chỉ quây bằng những tấm tôn cũ mèm, mùa hè nắng nóng, mùa đông gió lùa khắp nơi, mưa gió là nước dột tứ bề. Nhiều năm là hộ nghèo, cơm ăn, áo mặc còn là nỗi lo thường ngày nên khi có nhà mới, gia đình tôi hạnh phúc lắm”.

Không riêng gia đình chị Ngương, chị Lan, qua 2 năm tập trung triển khai đến nay, hàng nghìn hộ nghèo, cận nghèo trong tỉnh, chủ yếu là ĐBDTTS ở 2 huyện Khánh Vĩnh, Khánh Sơn đã chuyển vào ở trong những ngôi nhà mới khang trang, ấm cúng được xây mới, sửa chữa từ nguồn lực của 2 chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBDTTS và miền núi và nguồn

lực hỗ trợ của tỉnh. Trong đó, huyện Khánh Vĩnh có 339 hộ được hỗ trợ xây dựng mới nhà ở, 666 hộ được hỗ trợ sửa chữa nhà ở; huyện Khánh Sơn có 970 căn xây mới, 808 căn sửa chữa. Đến nay, cả 2 địa phương đã cơ bản hoàn thành việc hỗ trợ cho các đối tượng này.

Điểm tựa để vươn lên

Trở lại câu chuyện với chị Mầu Thị Kim Lan, nghe tôi hỏi về khả năng thoát nghèo của gia đình, chị kể rằng: “Hôm cán bộ thôn đi rà soát hộ nghèo, hỏi tôi đã tự tin thoát nghèo chưa? Tôi nói thật là chưa có nhà mới thì chưa tự tin đâu! Nay an cư rồi, 40 cây sấu riêng trên rẫy sang năm sẽ cho thu hoạch, rồi chăn nuôi thêm gà, vịt xiêm nữa nên tôi không lo lắng nữa! Phải cố gắng để không nghèo mãi!”

Tâm sự của chị Lan cũng là điều mà tôi được nghe từ nhiều hộ ĐBDTTS nghèo, cận nghèo được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở. Hiểu được khát khao

cháy bỏng của họ về nơi an cư để làm điểm tựa vươn lên thoát nghèo, tôi càng thêm thấu hiểu việc xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo, nhất là hộ ĐBDTTS nghèo, cận nghèo là chủ trương lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhân văn của Đảng và Nhà nước để mang lại mái ấm cho người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Thực hiện xóa nhà tạm cho hộ nghèo, cận nghèo tại 2 huyện Khánh Vĩnh và Khánh Sơn là quyết tâm chính trị rất lớn của tỉnh. Từ đây, nhiều gia đình đã có điểm tựa vững chắc để vươn lên trong cuộc sống. Ông Đinh Văn Dũng - Chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn bày tỏ: “Tại Khánh Sơn, từ việc hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo mà tỷ lệ hộ thoát nghèo đã tăng nhanh. Đến cuối năm nay, huyện còn 20,17% hộ nghèo và 11,3% hộ cận nghèo. Để các hộ không tái nghèo, vươn lên trở thành hộ khá giả, địa phương sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ các hộ này như: Hỗ trợ mô hình phát triển sản xuất, đào tạo nghề, giải quyết việc làm...”. Còn bà Ca Tông Thị Mến - Phó Chủ tịch UBND huyện Khánh Vĩnh chia sẻ: “Để phát huy vai trò điểm tựa của những căn nhà mới, giúp người dân thoát nghèo bền vững, huyện sẽ tiếp tục đưa công tác giảm nghèo đi vào chiều sâu, mang tính bền vững. Quan trọng là phải thay đổi được cách nghĩ, cách làm của chính ĐBDTTS. Từ đó, phát huy tinh thần tự lực của người dân, cùng với chính sách và nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước giúp các hộ tự mình vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc”.



● Có nhà mới, chị Mầu Thị Kim Lan đã yên tâm làm ăn để vươn lên thoát nghèo.

RỘN RÀNG mùa lễ hội cuối năm

Những ngày này, không khí Giáng sinh đã ngập tràn ở phố biển Nha Trang với hình ảnh cây thông, ông già Noel hiện diện khắp nơi. Các khách sạn, khu nghỉ dưỡng, điểm vui chơi giải trí đã lên kế hoạch chuẩn bị các hoạt động để khách đón một mùa lễ hội ấm áp, vui tươi.



• Thiếu nhi hát mừng mùa Giáng sinh bên cây thông Noel làm bằng bánh Macaron ở khách sạn InterContinental Nha Trang.

Từ nhiều ngày qua, các trung tâm thương mại, nhà hàng, khách sạn, cửa hiệu... ở phố biển đã tổ chức những hoạt động chào đón mùa Giáng sinh. Tối 6-12, khách sạn Novotel Nha Trang tổ chức lễ thắp sáng cây thông Noel để mở màn cho mùa lễ hội cuối năm. Trong chương trình, khách sạn còn bày bán những vật phẩm do các em nhỏ khuyết tật tự tay làm, các vật phẩm trang trí Noel, bánh khúc cây, các món ăn... để gây quỹ từ thiện ủng hộ thiếu nhi kém may mắn. Trước đó, khách sạn Sheraton cũng đã chào đón mùa Giáng sinh với việc dựng cây thông Noel, làm ngôi nhà bánh gừng "khổng lồ" để du khách check-in, tổ chức lễ khai đăng mùa Giáng sinh rất sôi động. Khách sạn InterContinental Nha Trang đã chào đón mùa Giáng sinh bằng lễ ra mắt cây thông Noel được làm từ 17.000 cặp bánh Macaron.

Ngoài lễ khai đăng, nhiều khách sạn cũng đã lên các chương trình ẩm thực, hoạt động vui chơi giải trí để phục vụ khách du lịch và người dân địa phương vui lễ Giáng sinh và đón năm mới 2025. Tối 7-12, Vinpearl Nha Trang (đảo Hòn Tre) khởi động không khí mùa lễ hội với lễ thắp sáng cây thông Noel, diễu hành ông già Noel ở VinWonders cùng nhiều địa điểm khác. Trong mùa Giáng sinh, Vinpearl Nha Trang còn đảm mình trong không khí lễ hội với lễ hội ẩm

thực, diễu hành carnival, trình diễn pháo hoa nghệ thuật tại Tata Show... Các resort, khách sạn của Vinpearl trên đảo Hòn Tre còn tổ chức tiệc Giáng sinh, tiệc chào đón năm mới (Countdown Party).

Ở khu vực Bãi Dài (huyện Cam Lâm), các khu nghỉ dưỡng cũng bắt đầu vào chuỗi lễ hội mùa đông với nhiều hoạt động văn hóa, ẩm thực hấp dẫn. Trong đó, Khu nghỉ dưỡng Alma đã dựng ngôi nhà bánh gừng khổng lồ được làm từ 232kg bột và bày bán các món tráng miệng như bánh Giáng sinh truyền thống, bánh ngọt, bánh quy, bánh gừng. Ông Ingo Stöneberg - Phó Giám đốc điều hành Khu nghỉ dưỡng Alma cho biết: Từ đầu tháng 10, đội ngũ làm bánh của Alma đã bắt đầu nhào bột, nặn bánh, sau đó mất 2 ngày để dựng thành nhà bánh gừng. Trong mùa Giáng sinh, Alma còn tổ chức nhiều hoạt động thú vị khác như: Tổ chức chợ Giáng sinh để bán các sản phẩm thủ công mỹ nghệ và sản vật địa phương; tiệc trà chiều, tiệc Giáng sinh và tiệc giao thừa... Với những hoạt động thú vị đó, mới đây, tạp chí du lịch Lonely Planet đã chọn Alma Resort là 1 trong 12 khách sạn, khu nghỉ dưỡng tuyệt vời nhất để đón Giáng sinh trên khắp thế giới. Cũng ở khu Bãi Dài, Khu nghỉ dưỡng The Anam Cam Ranh sẽ tổ chức lễ thắp sáng cây thông Noel cùng nhiều hoạt động

ẩm thực, giải trí như: Tiệc BBQ tại nhà hàng Làng Việt cùng chương trình múa lửa và ban nhạc Philippines biểu diễn trong đêm Giáng sinh, tiệc trà chiều... Các khu nghỉ dưỡng Movenpick Cam Ranh, Radisson Blu Cam Ranh cũng tổ chức nhiều hoạt động tương tự.

Theo bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - Giám đốc Sở Du lịch, lượng khách du lịch quốc tế đến Nha Trang - Khánh Hòa ngày càng nhiều nên các doanh nghiệp du lịch rất chủ động trong việc lên kế hoạch để tổ chức các hoạt động văn hóa, du lịch, ẩm thực để thu hút du khách dịp lễ Giáng sinh và chào đón năm mới 2025. Trong tháng 12, các ngành Du lịch, Văn hóa, Công Thương cũng có nhiều hoạt động để du khách và người dân vui chơi. Trong đó, lần đầu tiên Khánh Hòa sẽ dựng cây thông Noel ở Quảng trường 2 tháng 4 TP. Nha Trang để du khách check-in lưu dấu chuyến đi du lịch đến thành phố biển. Đặc biệt, Lễ hội Heineken tại Quảng trường 2 tháng 4 vào tối 31-12 hứa hẹn là "đại tiệc" để du khách khép lại năm cũ, chào đón năm mới 2025 tươi vui. Với chuỗi sự kiện độc đáo và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Nha Trang - Khánh Hòa tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những điểm đến biển, đảo hấp dẫn nhất Việt Nam, và du khách sẽ được tận hưởng mùa lễ hội trọn vẹn khi đến Nha Trang.

✍️ THÀNH NGUYỄN

Trải qua nhiều thời kỳ, người dân Ninh Hòa vẫn giữ gìn được nhiều lễ hội truyền thống trong phạm vi làng, xã. Cứ sau Tết Nguyên đán hằng năm, người dân ở nhiều nơi lại tổ chức lễ hội cúng làng, cúng đình ở các làng biển, làng nông nghiệp, lễ cúng Yang (trời) của đồng bào dân tộc thiểu số ở một số địa phương miền núi. Những lễ hội truyền thống này được người dân tổ chức với mục đích cầu quốc thái dân an, những điều may mắn, tốt đẹp trong cuộc sống đến với từng gia đình, cộng đồng dân cư. Tuy quy mô của những lễ hội truyền thống này không lớn, nhưng lại có ý nghĩa về mặt tín ngưỡng, tâm linh rất quan trọng đối với đời sống tinh thần của người dân. Do đó, gần như năm nào, các làng cũng đều tổ chức lễ hội của làng mình. Để việc tổ chức những lễ hội tại các di tích, cơ sở thờ tự được diễn ra nên nếp, đúng quy định của Nhà nước, hương ước của xóm làng..., chính quyền

địa phương đã thành lập các ban thờ tự, ban quản lý để điều hành, tổ chức lễ hội. "Đình làng Đông Hải chúng tôi thường tổ chức lễ cúng vào ngày 14 tháng 3 âm lịch hằng năm. Phần lễ sẽ do các bô lão và thành viên ban quản lý đình thực hiện một cách trang nghiêm; phần hội có các trò chơi đua thuyền, lắc thúng, kéo co và hát bội. Những hiện tượng lợi dụng lễ hội để hoạt động mê tín dị đoan, bài bạc trá hình dẫn được loại bỏ", ông Nguyễn Bảy (người dân phường Ninh Hải) cho biết.

Đối với các lễ hội, sự kiện văn hóa, thể thao mới được hình thành trong những năm gần đây như: Lễ hội thuyền hoa và đua thuyền trên sông Dinh; lễ hội ẩm thực Ninh Hòa; hội thi đấu cờ người mừng Đảng - mừng xuân... đều được UBND thị xã triển khai tổ chức với quy mô lớn và có sự tham gia đông đảo của các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội từ thị xã đến các xã, phường. Đây cũng là

TẢN VĂN

Lần nào đi qua đèo Cả, trong tâm trí tôi cũng ùa về những câu thơ gân guốc trong bài thơ Đèo Cả của nhà thơ Hữu Loan: "Đèo Cả! Đèo Cả!/Núi cao ngất/Mây trời Ai Lao/Sầu đại dương/Dặm về heo hút/Đá bia mù sương...". Chàng vệ quốc quân tài hoa năm 1947 vào mặt trận đèo Cả ngăn quân Pháp đánh ra vùng tự do Phú Yên, trước cảnh hùng vĩ của núi rừng đã cảm khái viết nên những vần thơ bất tử. Mà ngắm ra, vùng đất này xứng đáng có một bài thơ tạc vào đời như vậy!

Con đèo hiểm trở mang tên đèo Cả trên đường thiên lý Bắc Nam là ranh giới tự nhiên giữa hai tỉnh Phú Yên - Khánh Hòa. Chỉ cách nhau một con đèo mà hai vùng khí hậu khác nhau, phong tục tập quán, giọng nói cũng khác nhau... Nhiều khi bên này đang nắng, qua đèo trời đã mù mưa. Lạ thế!

Hiếm có địa danh nào đi vào lịch sử mở nước và giữ nước của dân tộc nhiều như ở nơi này. Nơi đây có núi Đá Bia, tương truyền thế kỷ XV Vua Lê Thánh Tông sau khi đánh Chiêm Thành đã sai quân lên khắc chữ, phân định cương vực Đại Việt kéo dài tới đây nên gọi là Thạch Bi sơn. Nơi đây chính sử còn ghi, năm Quý Tỵ (1653) vua Chiêm Thành là Bà Tấm xâm phạm biên cảnh, vượt qua đèo Cả quấy nhiễu đất Phú Yên. Chúa Hiền (Nguyễn Phúc Tần) sai Cai cơ Hùng Lộc hầu đi đánh, chiếm lấy vùng đất từ mũi Đá Bia đến sông Phan Rang, đặt dinh mới là Thái Khang. Đây chính là vùng đất Khánh Hòa mà tỉnh mới năm ngoài tổ chức kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển.

Nơi đây có Vũng Rô, gắn liền với sự kiện bí tráng của đường Hồ Chí Minh trên biển tháng 2-1965. Sự kiện Vũng Rô đã chấm dứt một giai đoạn hoàn toàn bí mật của con đường trên biển, mở ra một giai đoạn mới, gian nan hơn, ác liệt hơn, mặt đối mặt thì gan với kẻ thù trên mặt biển mênh mông để tạo nên huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển.

Trầm tư



Với tôi, đèo Cả gắn liền với những tháng năm tuôn chảy những năm tháng ba mươi một tỉnh Phú Khánh. Tôi tác các huyện phía bắc xe chạy bằng hơi than tới Đại Lãnh, bác tài đi lao trước khi vượt đèo chậm thêm than, đồ chiếc xe rên rỉ chầm chầm xe ôm cục cằn đu vào đi giật cục, anh lơ nhấc cho khỏi tuột dốc. Sau bò lên, anh lơ cũng nhấc lần... nhẩy xuống tiếp mây phờ phạc, xe bò ở gần hai giờ là chuyện. Sau này kinh tế khá Cả ngày càng tăng th ấy là nạn tắc đường k Nhớ trước Tết năm n sếp ra chúc Tết Phú Y nao nên sếp từ chối b đạo bạn tha thiết mời đình đèo, thấy xe cộ m cục chặt cứng. Hồi ra n

Ninh Hòa:

Làm tốt công tác quản lý và tổ chức lễ hội

Bên cạnh những lễ hội dân gian truyền thống, thời gian qua, thị xã Ninh Hòa cũng quan tâm tổ chức các lễ hội mới gắn với những hoạt động văn hóa, thể thao trên địa bàn. Địa phương cũng hướng dẫn, quản lý việc tổ chức các lễ hội chặt chẽ, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, tinh thần của người dân.



● Lễ hội thuyền hoa và đua thuyền trên sông Dinh thu hút đông đảo người dân và du khách.

những lễ hội thu hút số lượng lớn người dân, khách du lịch trong và ngoài thị xã đến tham dự. Thông qua việc tổ chức

những lễ hội mới này vừa đáp ứng nhu cầu vui xuân, đón Tết của người dân, vừa góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh

địa phương đến bạn bè gần xa, thu hút khách du lịch đến với thị xã Ninh Hòa ngày càng nhiều hơn.

Theo ông Nguyễn Thanh Hưng - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Ninh Hòa, để việc tổ chức các loại hình lễ hội truyền thống, lễ hội mới hình thành được diễn ra vui tươi, đúng quy định, chính quyền địa phương cùng tổ chức đoàn thể các cấp đã tích cực tuyên truyền, phối hợp triển khai tổ chức hoạt động lễ hội. Trong đó, chú trọng việc đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng cháy, chữa cháy... tại các cơ sở, địa điểm diễn ra lễ hội. Các cơ quan chức năng cũng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức các hoạt động lễ hội; thường

xuyên hướng dẫn các ban thờ tự, ban quản lý ở các cơ sở thờ tự, di tích tổ chức lễ hội đảm bảo an toàn và đúng quy định pháp luật.

Trong thời gian tới, thị xã tiếp tục tăng cường hơn công tác quản lý và tổ chức lễ hội, khắc phục những khó khăn, hạn chế nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của lễ hội tại địa phương. Trong công tác tuyên truyền sẽ có những đổi mới về cách thức, nội dung để phù hợp với từng đối tượng nhằm nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân. Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã phối hợp với các xã, phường kịp thời hướng dẫn, triển khai các văn bản, quy định mới của Nhà nước đến các ban quản lý, ban thờ tự trong việc tổ chức các hoạt động lễ hội tại cơ sở; thường xuyên kiểm tra, phát hiện, chấn chỉnh kịp thời những biểu hiện không phù hợp để xử lý, điều chỉnh...

GIANG ĐÌNH

Đèo Cả...



liên với bao kỷ niệm của đời trẻ. Có thể nào quên bao cấp thời còn chung những chuyến đi công tác vượt đèo Cả trên chiếc xe máy nhỏ đời. Ngày ấy, xe ra đèo xe cho khách giải khát. Anh lơ xe tranh thủ nước mui cho đầy. Rồi nhậm bò lên đèo, anh lơ lái xe yêu quá say giấc chèn bánh xe lên khi lấy lại hơi, xe lại lắc lên xe, chuẩn bị cho hành khách mặt được qua đèo phải mất bình thường.

hơn, lượng xe qua đèo lại thêm mỗi lo khác, hi có sự cố giao thông. ào, tôi được tháp tùng lên. Ngày giáp Tết nôn bữa cơm chiều mà lãnh để về sớm. Ai dè tới gần đối đầu nhau dôn một mới biết trên kia có một

xe container bị xệ xuống ven đường... Vậy là nằm đường cả đêm, máy thầy trò đến gần trưa hôm sau mới về tới Nha Trang.

Rồi bao khó khăn khi qua đèo bỗng trở thành quá khứ. Năm 2017, Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả chính thức đưa hầm đèo Cả vào khai thác. Khởi phải nói cánh tài xế và người dân Khánh Hòa, Phú Yên mừng vui như thế nào. Tạm biệt 12km đường đèo quanh co hiểm trở, bây giờ chạy xe vun vút qua hầm hết chừng 10 phút. Câu nói ngày xưa "Anh về Bình Định thăm cha/Phú Yên thăm mẹ, Khánh Hòa thăm em" giờ trở nên thật gần chứ đâu còn cách trở núi đèo như thuở ấy...

Chạy xe bon bon qua hầm, chợt nhói lên trong tâm trí một suy nghĩ: Mình có vội vã bươn chải gì đâu, sao không đi lại con đường đèo? Để tìm lại những kỷ niệm thời thanh xuân, để tìm lại nơi ông cha mình đánh giặc trong hào sảng mà Hữu Loan ghi lại: "Những người trấn Đèo Cả/Về bên suối đánh cờ/Người hái cam rừng ăn nheo mắt/Người vá áo thiếu kim mài sắt/Người đập mảnh chai vênh cạo râu/Suối mang bóng người soi những vết dấu?".

Hẹn đèo Cả chuyển sau!

THỦY NGÂN



"Anh nuôi" trên tàu hải quân

Trên mỗi hải trình, việc bảo đảm bữa ăn cho cán bộ, chiến sĩ trên tàu hải quân không đơn giản như ở đất liền. Trên các tàu mặt nước chiến đấu ở Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân, những "anh nuôi" luôn là những người thầm lặng, phục vụ tận tụy, chu đáo từng bữa cơm ngon, canh ngọt cho đồng chí, đồng đội thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, trực canh, đi ca. Trong điều kiện thời tiết bình thường, việc nấu ăn trên tàu khá thuận lợi, nhưng vào những ngày biến động, tàu lắc lư liên tục, việc nấu ăn gặp rất nhiều khó khăn. Tại Lữ đoàn 162, bộ đội đều được rèn luyện tay nghề nấu ăn khi tàu thực hiện nhiệm vụ tại bến. Cán bộ, chiến sĩ được cắt cử luân phiên tham gia nấu ăn tại các bếp ăn tập trung. Chính vì thế, các anh rất tự tin đảm nhiệm vai trò "anh nuôi" khi tàu hoạt động trên biển.

LÊ NGỌC



● Nhận thực phẩm sạch do đơn vị tự tăng gia sản xuất về tàu để chuẩn bị cho chuyến ra khơi thực hiện nhiệm vụ.



● Các "anh nuôi" trên tàu cẩn thận sơ chế thực phẩm chuẩn bị cho bữa ăn.



● Chuẩn bị những phần ăn cho đồng đội.



● Công việc bếp núc ở trên tàu.



GIẢI NHA TRANG NIGHT RUN SANVINEST - BÁO KHÁNH HÒA 2024:

Lan tỏa thông điệp TÌNH YÊU BIỂN ĐẢO

Đến nay, đã có hơn 3.150 vận động viên đăng ký tham gia Giải Nha Trang Night Run Sanvinest - Báo Khánh Hòa 2024 sẽ diễn ra vào tối 14-12. Bên cạnh rèn luyện sức khỏe, những ý nghĩa nhân văn, giải chạy lần này còn có các hoạt động thu gom rác thải, làm sạch cảnh quan môi trường khu vực ven biển Nha Trang, lan tỏa thông điệp tình yêu biển, đảo.



● Các runner hào hứng tập luyện chuẩn bị cho giải chạy. Ảnh: PHÚC HIẾU



Ủng hộ các hoạt động làm sạch biển

Ở tỉnh Nam Định vào TP. Nha Trang lập nghiệp, chị Nguyễn Thị Hải Yến (công tác tại Trường Đại học Nha Trang) chia sẻ, chính tình yêu biển, đảo, khí hậu nơi đây đã giữ chân chị ở lại Nha Trang hơn 20 năm nay. Vào dịp cuối tuần, nhóm yêu chạy bộ mà chị tham gia thường chạy dọc trên con đường biển ở TP. Nha Trang. Cảm

giác chạy bộ ngắm bình minh trên biển Nha Trang tuyệt đẹp, hay khi chạy bộ vào buổi chiều tà, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu rọi tạo nên những gam màu vàng óng ánh trên sóng nước khiến cảnh vật thêm phần thơ mộng. Tình yêu biển, đảo không chỉ dừng lại ở cảm xúc mà còn thể hiện qua hành động của nhóm chạy nhằm mục đích bảo vệ môi trường biển. Vì vậy, khi biết thông tin Giải Nha Trang Night Run Sanvinest - Báo Khánh Hòa 2024 mang thông điệp lan tỏa tình yêu biển, đảo, nhóm yêu chạy bộ của chị đã có 170 người đăng ký tham gia. Giải chạy lần này có thêm các hoạt động làm sạch bãi biển Nha Trang, vì vậy nhóm rất ủng hộ hoạt động mang nhiều ý nghĩa này.

Tương tự, chị Cao Thị Thúy - Giám đốc Ngân hàng SCB Chi nhánh Khánh Hòa chia sẻ, hiện nay, nhóm của chị có 30 người đăng ký tham gia Giải Nha Trang

Night Run Sanvinest - Báo Khánh Hòa 2024. Sinh sống ở Nha Trang đã 22 năm, mang trong mình tình yêu biển, cảnh đẹp Nha Trang, khi biết thông tin giải chạy có hoạt động làm sạch biển, chị và các thành viên trong nhóm đều rất ủng hộ. Hoạt động thiết thực này góp phần chung tay làm cho biển Nha Trang ngày càng xanh, sạch, đẹp; lan tỏa đến cộng đồng về tình yêu biển, đảo quê hương.

Hành động vì môi trường, lan tỏa tình yêu biển, đảo

Ông Cung Phú Quốc - Phó Tổng Biên tập Báo Khánh Hòa cho biết, Giải Nha Trang Night Run Sanvinest - Báo Khánh Hòa 2024 được tổ chức với mục đích tuyên truyền, đẩy mạnh Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", thúc đẩy phong trào tập luyện và thi đấu các môn thể thao của người dân trong tỉnh nói riêng và nhân dân cả nước nói chung; tuyên truyền đến mọi người

dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về hoạt động tập luyện thể dục thể thao góp phần nâng cao sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh. Việc tổ chức giải chạy còn nhằm quảng bá vẻ đẹp của Nha Trang - Khánh Hòa, kích cầu du lịch. Giải chạy sẽ mang đến cho các vận động viên những trải nghiệm đặc biệt và quảng bá các địa điểm du lịch nổi tiếng dọc theo cung đường chạy; mang một thông điệp lan tỏa tinh thần sẻ chia, tương thân tương ái với việc sẽ trích kinh phí lập quỹ và thực hiện chương trình mổ mắt miễn phí cho người nghèo...

Đặc biệt, giải chạy lần này còn mang một màu sắc khác biệt so với các giải chạy hiện tại từ thông điệp "Lan tỏa tình yêu biển đảo". Theo đó, Ban tổ chức giải sẽ tổ chức hoạt động thu gom rác, làm sạch bãi biển, phát quang cây bụi, tuyên truyền vệ sinh môi trường biển với chủ đề "Lan tỏa tình yêu biển đảo". Hoạt động này sẽ diễn ra tại khu vực bãi biển dọc đường Phạm Văn Đồng, đối diện Hòn Đò (phường Vĩnh Thọ) vào 5 giờ 30 ngày 14-12, dự kiến có khoảng 180 người tham gia gồm: Cán bộ, viên chức, người lao động Báo Khánh Hòa; Ban tổ chức và vận động viên tham gia giải; cán bộ, công nhân viên Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa; Thành đoàn Nha Trang; UBND phường Vĩnh Thọ; Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Nha Trang. Hoạt động nhằm hưởng ứng phong trào bảo vệ môi trường biển; quảng bá hình ảnh đẹp của vịnh biển Nha Trang đến du khách; góp phần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của biển, đảo và trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển, đảo cho người dân và du khách.

CHÍ TRUNG



● Khu vực bãi biển dọc đường Phạm Văn Đồng (đối diện Hòn Đò) sẽ diễn ra các hoạt động thu gom rác, làm sạch bãi biển.

HIỆU QUẢ PHÂN CẤP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN

Những năm gần đây, các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm sản và thủy sản nhỏ lẻ ký cam kết tuân thủ quy định an toàn thực phẩm (ATTP) với chính quyền cấp xã. Các cơ sở lớn hơn, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Khánh Hòa xem xét, cấp giấy chứng nhận. Sự phân cấp này giúp cho công tác quản lý nhà nước về ATTP nông lâm thủy sản ngày càng chặt chẽ, hiệu quả.

Phân cấp quản lý

Ông Nguyễn Ngọc Việt - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Khánh Hòa cho biết, theo Quyết định số 08, ngày 27-3-2020 của UBND tỉnh, trách nhiệm quản lý ATTP đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện bảo đảm ATTP thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn được giao cho UBND cấp xã. Cụ thể, UBND cấp xã chịu trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn về sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn và tổ chức cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản ký cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn theo quy định.

Việc phân cấp quản lý này đang tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong việc thực hiện quy định của Nhà nước về ATTP cũng như giúp cho công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này được nhịp nhàng, hiệu quả hơn. Qua thống kê của các địa phương, tính đến tháng 11-2024, tổng số cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản thuộc đối tượng ký cam kết là 13.345 cơ sở; trong đó các địa phương đã tổ chức ký cam kết được 12.251 cơ sở, đạt tỷ lệ 91,8%. Số cơ sở được kiểm tra việc thực hiện các nội dung đã cam kết là 8.020 cơ sở, đạt tỷ lệ 65,5%.

Theo báo cáo của UBND huyện Vạn Ninh, năm 2024, huyện đã kiểm tra 13/13 xã, thị trấn việc triển khai các quy định về phân cấp quản lý ATTP tại địa phương. Phòng Kinh tế của huyện phối hợp với Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tổ chức lớp tập huấn đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ địa phương và lớp cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn huyện.

Trong năm 2024, Đoàn kiểm tra của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ

Theo báo cáo của Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Khánh Hòa, trong năm 2024, thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ tự công bố sản phẩm theo quy định, tính đến ngày 13-11, chi cục đã tiếp nhận 1.170 hồ sơ tự công bố sản phẩm trên địa bàn tỉnh và đăng công khai trên Trang Thông tin điện tử của chi cục. Ngoài ra, triển khai Đề án phát triển, nhân rộng mô hình chuỗi liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông lâm thủy sản giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, năm 2024, chi cục phối hợp với UBND thị xã Ninh Hòa và huyện Cam Lâm đã tiến hành khảo sát, lựa chọn đối tượng tham gia triển khai nhân rộng, phát triển mô hình chuỗi cung cấp gia súc (chăn nuôi heo tại Ninh Hòa) và gia cầm (chăn nuôi gà tại Cam Lâm). Dự kiến, 2 mô hình này sẽ được đánh giá, chứng nhận đạt chuẩn VietGAP trong thời gian tới.

chức kiểm tra việc triển khai thực hiện phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý điều kiện bảo đảm ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đoàn đã kiểm tra tại các xã: Vạn Lương, Vạn Khánh (Vạn Ninh), Cam Phước Tây, Cam Hòa (Cam Lâm).

Qua kiểm tra, các đơn vị đã tổ chức triển khai đầy đủ các nội dung phân công, phân cấp theo quy định. Công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản liên quan đến ATTP thường xuyên được đẩy mạnh. Đồng

thời, UBND cấp xã đã quan tâm thực hiện rà soát, thống kê các cơ sở thuộc đối tượng ký cam kết; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn về thực hành sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn; tổ chức ký cam kết và kiểm tra việc thực hiện cam kết của các cơ sở. Chẳng hạn tại xã Vạn Khánh, UBND xã đã ban hành kế hoạch hằng năm, tổ chức các hội nghị tập huấn và các buổi phát thanh trên hệ thống loa của xã về ATTP; thực hiện rà soát, thống kê và tổ chức cho 171/171 cơ sở ký cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn thuộc phạm vi quản lý. Trong 2 năm 2023 và 2024, toàn bộ các cơ sở này đã được UBND xã Vạn Khánh kiểm tra việc thực hiện cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn.

Đẩy mạnh tuyên truyền

Theo đánh giá của Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Khánh Hòa, nhìn chung, các đơn vị cấp xã đã triển khai thực hiện tốt việc phân cấp quản lý. Tuy nhiên, đây là một nội dung còn tương đối mới, đòi hỏi cần thời gian và sự chuyển biến. Do đó, chi cục đã đẩy mạnh việc đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ địa phương trong công tác quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản. Trong đó, riêng năm 2024, nhằm nâng cao năng lực trong công tác quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản và hướng dẫn địa phương thực hiện các chỉ tiêu



● Lãnh đạo Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tập huấn cho cán bộ cấp xã về quản lý chất lượng nông lâm thủy sản.

thuộc Bộ tiêu chí nông thôn mới cho cán bộ phụ trách tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh, chi cục đã phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức 8 lớp đào tạo nâng cao năng lực với 202 cán bộ tham gia, hoàn thành 100% kế hoạch. Đồng thời, tổ chức 12 lớp tập huấn, phổ biến kiến thức về ATTP cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn toàn tỉnh với 640 lượt người tham gia, hoàn thành 100% kế hoạch. Ngoài ra, chi cục còn phối hợp với các địa phương tổ chức treo 200 tờ phướn dọc, tuyên truyền tại các tuyến đường chính trên địa bàn tỉnh nhằm tuyên truyền, nâng cao ý thức của người sản xuất cũng như người tiêu dùng trong việc lựa chọn thực phẩm an toàn.

Thông qua các lớp tập huấn, các học viên đã được quán triệt đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật về chất lượng, ATTP trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản; các văn bản chuyên ngành trong trồng trọt, khai thác, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, sơ chế, chế biến, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản; các nguyên tắc trong phân công, phân cấp quản lý ATTP đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, các cán bộ, công chức còn được tập huấn thực hiện các chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí nông thôn mới, chẳng hạn như: Chỉ tiêu về thực hiện truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của xã gắn với xây dựng vùng nguyên liệu và được chứng nhận VietGAP hoặc tương đương; tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các

quy định về đảm bảo ATTP; ứng dụng chuyển đổi số để thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm chủ lực của xã; tỷ lệ chủ thể hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm hằng năm được tập huấn về ATTP; tỷ lệ cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm nông lâm thủy sản được chứng nhận về ATTP...

Theo phản ánh của các địa phương, số lượng cơ sở thuộc diện ký cam kết ATTP theo quy định khá lớn, nhưng nguồn nhân lực tại cấp huyện, cấp xã còn kiêm nhiệm nên gặp khó khăn trong việc triển khai thực hiện, hiệu quả chưa cao; chỉ có 1 công chức kiêm nhiệm lĩnh vực này nên công tác kiểm tra việc thực hiện cam kết của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chưa sâu sát như mong đợi.

Trong các tháng cuối năm 2024 và dịp lễ, Tết, tình hình sản xuất tiêu thụ thực phẩm, trong đó có các mặt hàng nông lâm thủy sản sẽ tăng cao. Do đó, chi cục sẽ tập trung công tác thẩm định, đánh giá điều kiện bảo đảm ATTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh; thực hiện lấy mẫu giám sát định kỳ các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm được xác nhận chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn năm 2024. Đồng thời, thực hiện triển khai các hoạt động xúc tiến, quảng bá thương hiệu cho các sản phẩm được chứng nhận thông qua việc hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia các phiên chợ, hội chợ trong và ngoài tỉnh; đẩy mạnh truyền thông về ATTP. Ngoài ra, chi cục còn thực hiện xây dựng các ấn phẩm, phóng sự giới thiệu mặt hàng nông lâm thủy sản của tỉnh nhằm quảng bá, cung cấp thông tin về các sản phẩm.

● HỒNG ĐĂNG



● Bảng rôn tuyên truyền về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tại Cam Lâm.

THỜI SỰ QUỐC TẾ

WB CAM KẾT 100 TỶ USD CHO PHÁT TRIỂN TOÀN CẦU

Ngày 6-12, trong khuôn khổ Hội nghị bổ sung nguồn vốn cho Hiệp hội Phát triển Quốc tế lần thứ 21 (IDA21), Ngân hàng Thế giới (WB) đã công bố khoản bổ sung vốn kỷ lục lên đến 100 tỷ USD cho IDA, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong nỗ lực thúc đẩy phát triển toàn cầu.

Hội nghị IDA21 đã nhận được cam kết 23,7 tỷ USD. Sau khi sử dụng đòn bẩy tài chính, tổng số tiền tài trợ đạt được là 100 tỷ USD. Số tiền khổng lồ này sẽ được dùng để hỗ trợ 78 quốc gia có thu nhập thấp, tập trung

vào các lĩnh vực ưu tiên như y tế, giáo dục, cơ sở hạ tầng và ứng phó với biến đổi khí hậu, bên cạnh việc ổn định nền kinh tế, tạo việc làm và xây dựng nền tảng cho sự thịnh vượng lâu dài.

Đặc biệt, IDA đã đơn giản hóa quy trình, giúp các quốc gia tiếp cận nguồn vốn nhanh chóng và hiệu quả hơn, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc ưu tiên và định hình các dự án phát triển.

Khoản bổ sung kỷ lục này cho thấy cam kết mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế trong việc xóa đói giảm nghèo

và tăng cường khả năng phục hồi của các nước có thu nhập thấp. Tham gia Hội nghị IDA21, có 17 nhà tài trợ đã tăng khoản đóng góp thêm hơn 25% (tính theo đồng nội tệ), trong đó 10 nhà tài trợ nâng cam kết thêm 40%.

IDA là nguồn tài chính phát triển đa phương lớn nhất dành cho các quốc gia có thu nhập thấp, trong đó hơn 2/3 nguồn vốn được phân bổ cho các nước châu Phi. Kể từ năm 1960, IDA đã hỗ trợ 115 quốc gia với tổng số tiền lên tới 533 tỷ USD.

Theo TTXVN

“BỎ TÚI” TIỀN CÔNG TY, MỘT KẾ TOÁN VÀO TÙ

Từ cấp sơ thẩm đến cấp phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Trọng Khanh (sinh năm 1987, trú phường Phước Long, TP. Nha Trang) đều khai chiếm đoạt số tiền ít hơn số tiền cáo buộc và không phạm tội danh như cấp sơ thẩm đã tuyên. Ngày 3-12, Tòa án nhân dân tỉnh xử phúc thẩm, tuyên bác vì kháng cáo không có cơ sở, giữ nguyên mức án 8 năm 6 tháng tù về tội tham ô tài sản đối với bị cáo.

Thu tiền công nợ công ty rồi “bỏ túi”

Theo hồ sơ, Khanh là nhân viên kế toán doanh thu kiêm kế toán công nợ của một công ty là chủ đầu tư tòa nhà Panorama ở phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang. Theo hợp đồng lao động, Khanh có nhiệm vụ kiểm tra công nợ, theo dõi, nhắc nhở khách hàng (là các chủ căn hộ hoặc đơn vị tự doanh thuộc tòa nhà Panorama) nộp tiền đúng hạn; thu phí quản lý, phí khai thác kinh doanh căn hộ và nộp lại cho công ty.

Ngày 21-1-2021, đại diện một công ty gặp Khanh và nộp hơn 13,8 triệu đồng phí khai thác kinh doanh các căn hộ tháng 12-2020. Khanh nhận tiền, lập phiếu thu và ký xác nhận vào phần kế toán nội bộ. Ngày 13-2-2021, bà H.T.T.T (là khách thuê căn hộ của bà T.T.T.H, cùng trú TP. Nha Trang) gặp Khanh nộp hơn 600.000 đồng phí quản lý căn hộ. Khanh nhận tiền, lập phiếu thu, ký xác nhận vào phần kế toán nội bộ. Tương tự, Khanh còn nhận tiền thu phí quản lý căn hộ của 8 người khác, lập phiếu thu, ký xác nhận, sau đó chiếm đoạt của công ty. Điều tra xác định, từ tháng 1 đến tháng 5-2021, Khanh đã thu hơn 157 triệu đồng phí quản lý căn hộ, phí khai thác kinh doanh từ các chủ căn hộ, đơn vị tự doanh thuộc tòa nhà Panorama, nhưng không nộp lại cho công ty mà chiếm đoạt tiêu dùng cá nhân. Trước khi xét xử sơ thẩm, bị cáo đã khắc phục được 50 triệu đồng.

Ngày 27 và 28-8-2024, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Khanh 8 năm 6 tháng tù về tội tham ô tài sản. Bị cáo đã kháng cáo.

Tòa bác kháng cáo

Cũng như ở phiên tòa sơ thẩm, tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Khanh đề nghị được xem xét lại về tội danh và số tiền chiếm đoạt. Bị cáo thừa nhận thực tế có thu tiền phí quản lý căn hộ, phí khai thác kinh doanh từ khách hàng, sau đó không nộp về công ty mà chiếm đoạt sử dụng cho bản thân. Tuy nhiên,

đó là thu giúp thủ quỹ; những người trong bộ phận kế toán cũng có quyền thu tiền. Bảng mô tả công việc kèm hợp đồng lao động năm 2021 không thể hiện bị cáo được giao nhiệm vụ thu các khoản phí liên quan đến căn hộ. Do đó, bị cáo không phạm tội tham ô tài sản. Bị cáo cũng chỉ chiếm đoạt hơn 90 triệu đồng. Bị cáo không thu khoản tiền mà bà T. nộp; cũng không nhớ đã nộp cho công ty hơn 25 triệu đồng của ông N.C.N (đại diện đơn vị tự doanh các căn hộ thuộc tòa nhà Panorama) hay chưa; ông N. cũng không cung cấp được bản chính phiếu thu để giám định chữ ký. Vì vậy, đề nghị tòa loại trừ các khoản tiền này cho bị cáo.

Sau khi xem xét, tòa nhận thấy, theo hợp đồng lao động, công việc của bị cáo được thực hiện theo bảng mô tả công việc và sự phân công của người trực tiếp phụ trách. Thực tế, bị cáo đã thu khoản phí quản lý căn hộ, phí khai thác kinh doanh các căn hộ trong thời gian dài cho đến trước khi vụ án bị phát hiện; đã nhiều lần nộp tiền lại cho thủ quỹ. Bị cáo cũng thừa nhận bản thân được quyền thu các khoản phí này nên đã lợi dụng để chiếm đoạt tiền công ty sử dụng cho cá nhân. Hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội tham ô tài sản.

Đối với số tiền chiếm đoạt, các lời khai của bị cáo mâu thuẫn, không thuyết phục. Về khoản hơn 25 triệu đồng của ông N., bị cáo khai không nhớ đã nộp lại công ty chưa; nhưng có lúc lại khai chưa nộp lại khoản này. Bị cáo khai đã giao lại một số khoản tiền cho thủ quỹ công ty; nhưng các phiếu thu không có chữ ký xác nhận của thủ quỹ; thủ quỹ xác định chưa nhận tiền; ngoài lời khai của bị cáo, không còn tài liệu nào chứng minh bị cáo đã giao tiền cho thủ quỹ...

Hội đồng xét xử phúc thẩm đã tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên mức án cấp sơ thẩm đã tuyên. Được biết, ngày 14-11-2023, bị cáo còn bị Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

N.V

VÀO TÙ VÌ TÀNG TRỮ, SỬ DỤNG SÚNG QUÂN DỤNG ĐỂ SĂN BẮT THÚ

Sáng 6-12, Tòa án nhân dân tỉnh xét xử phúc thẩm và tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên mức án 1 năm 6 tháng tù về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng đối với bị cáo Bùi Trung (sinh năm 1971, trú xã Ninh Sơn, thị xã Ninh Hòa) về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Theo hồ sơ, khoảng 3 giờ ngày 22-12-2023, tại khu vực Tỉnh lộ 7 thuộc xã Ninh Thọ (thị xã Ninh Hòa), lực lượng chức năng phát hiện Huỳnh Chí Lập (trú xã Ninh Sơn) chở Trung bằng xe máy, có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong ba lô của Trung có 1 khẩu súng tự chế và 4 viên đạn. Giám định cho thấy, phần thân súng có tính năng, tác dụng tương tự vũ khí quân dụng; 4 viên đạn quân dụng thường được dùng cho súng tiểu liên quân dụng M16 hoặc AR15, trong đó 1 viên đạn không còn tính năng tác dụng của đạn quân dụng.

Trung khai nhận, khoảng năm 2013, Trung và 1 người (không rõ thông tin) đi rà sát tại khu vực núi Ninh Trang ở xã Ninh Thượng, thị xã Ninh Hòa thì người này nhặt được một phần thân súng, 20 viên đạn và đã cho Trung. Trung mang về độ chế lại thành 1 khẩu súng hoàn chỉnh và cất giấu, sử dụng để săn bắt thú rừng. Quá trình bắt thú rừng, Trung không cho Lập sử dụng; không chỉ cho Lập biết vị trí cất giấu súng.

Tòa nhận định, hành vi phạm tội của bị cáo Trung tuy chưa gây hậu quả nghiêm trọng nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm tính mạng, sức khỏe của người khác, gây mất ổn định trật tự an toàn xã hội tại địa phương nên không chấp nhận kháng cáo xin hưởng án treo. Trong vụ án này, bị cáo Trung đã bị xử phạt hành chính về hành vi săn bắt động vật rừng thuộc danh mục thực vật rừng, động vật nguy cấp, quý hiếm nhóm IIB có trị giá dưới 3 triệu đồng trái quy định pháp luật nên không áp dụng hình phạt bổ sung.

NGUYỄN VŨ

AN CƯ...

TIẾP THEO TRANG 5

Tập trung xóa toàn bộ nhà tạm, nhà dột nát

Hiện nay, tỉnh đang tập trung triển khai nhanh chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn. Qua rà soát chưa đầy đủ của các địa phương, toàn tỉnh có ít nhất 1.557 hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn đang sống trong nhà tạm, nhà dột nát cần được hỗ trợ xây mới hoặc cải tạo, sửa chữa; trong đó có 705 hộ cần xây mới và 852 hộ cần sửa chữa nhà. Hiện nay, các địa phương đang tiếp tục rà soát lần cuối để tránh sót, lọt đối tượng được thụ hưởng chính sách nhân văn này.

Để triển khai nhanh chương trình này, đồng chí Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương xác định đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn được thụ hưởng chương trình, đảm bảo chặt chẽ, chính xác; lập và phê duyệt danh sách gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh... Với quyết tâm về đích sớm chương trình này, tỉnh phấn đấu cơ bản xóa toàn bộ nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trong toàn tỉnh chậm nhất vào cuối tháng 4-2025, giúp các hộ ổn định, vươn lên trong cuộc sống.

H.L

TIN VĂN

● Tập đoàn Hoàn Cầu khu vực Khánh Hòa vừa tổ chức trao tặng một số trang thiết bị phục vụ hoạt động công tác cho UBND phường Ninh Thủy (thị xã Ninh Hòa). Theo đó, tập đoàn đã trao kinh phí hỗ trợ 376 triệu đồng cho UBND phường Ninh Thủy để trang bị 5 bộ máy tính, 5 máy in, 5 máy scan, 5 máy lạnh công suất lớn lắp đặt tại hội trường; hỗ trợ sửa chữa cổng chào, công trình chào mừng đại hội đảng các cấp và mừng xuân Ất Tỵ năm 2025... Được biết, trong quý I/2025, tập đoàn sẽ tiếp tục trao tặng kinh phí hỗ trợ 100 triệu đồng cho UBND phường Ninh Thủy. (V.T)

● Ngày 6-12, Công ty TNHH Rohto Mentholatum Việt Nam (TP. Hồ Chí Minh) phối hợp với Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội tỉnh tổ chức chương trình thiện nguyện khám mắt và phát quà miễn phí cho tất cả trẻ em và người cao tuổi đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại trung tâm. Tại chương trình, hơn 50 người cao tuổi và trẻ em mồ côi, khuyết tật tại trung tâm đã được các y, bác sĩ kiểm tra chức năng mắt, khám thị lực, khám siêu âm, soi đáy mắt, kiểm tra nhãn

áp và tư vấn cách chăm sóc, vệ sinh, bảo vệ mắt để cải thiện, duy trì thị lực. Đối với các trường hợp được chẩn đoán có bệnh lý nặng về mắt như: Đục thủy tinh thể, có cườm..., được các bác sĩ tư vấn hướng điều trị, phẫu thuật cho bệnh nhân. dịp này, công ty tặng gần 100 triệu đồng, gồm tiền mặt và các sản phẩm của đơn vị cho trung tâm nhằm góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không nơi nương tựa. (V.G)

● Ngày 6-12, Hội Người cao tuổi xã Vĩnh Hiệp (TP. Nha Trang) tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau thôn Vĩnh Châu. Câu lạc bộ có 40 thành viên, trong đó ban chủ nhiệm có 5 người. Định kỳ, câu lạc bộ sẽ triển khai các hoạt động như: Cho vay vốn làm ăn giúp tăng thu nhập không quá 5 triệu đồng/người với thời hạn 6 tháng; chăm sóc sức khỏe, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, tự giúp nhau và hỗ trợ cộng đồng... Được biết, trên địa bàn TP. Nha Trang hiện có 24 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, với hơn 1.300 thành viên sinh hoạt. (Phú An)

TIN BUỒN



Tỉnh uỷ - HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh Khánh Hòa; Thành uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP. Nha Trang; Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã Vĩnh Thái và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Đồng chí: **BUI THỊ VÂN**, đảng viên Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, nguyên Phó phòng Giáo dục TP. Nha Trang.

Năm sinh: 1929.

Quê quán: thôn Phú Vinh, xã Vĩnh Thạnh, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Tham gia cách mạng: tháng 6 năm 1946.

Ngày vào Đảng: ngày 10 tháng 4 năm 1948.

Trú tại: số 3S đường số 2 Khu đô thị Mỹ Gia, xã Vĩnh Thái, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

* Quá trình tham gia hoạt động cách mạng đồng chí đã được Đảng và Nhà nước khen tặng:

- Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất.

- Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng.

Và nhiều giấy khen, bằng khen.

Đồng chí **BUI THỊ VÂN** đã từ trần vào hồi: 5 giờ 00 phút ngày 06 tháng 12 năm 2024. Hưởng thọ: 96 tuổi.

Linh cữu đồng chí được quản tại: 202 Lê Hồng Phong, phường Phước Hải, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Lễ nhập quan lúc: 14 giờ 00 phút, ngày 06 tháng 12 năm 2024.

Lễ viếng bắt đầu lúc: 15 giờ 00 phút ngày 06 tháng 12 năm 2024.

Lễ Truy điệu lúc: 14 giờ 30 phút, ngày 08 tháng 12 năm 2024.

Lễ di quan lúc: 15 giờ 00 phút, ngày 08 tháng 12 năm 2024.

Hỏa táng tại Nghĩa trang phía Bắc, TP. Nha Trang

BAN TỔ CHỨC LỄ TANG

Giải Nha Trang Night Run Sanvinest - Báo Khánh Hòa 2024:

TÚI RACE-KIT VỚI NHIỀU VẬT PHẨM HẤP DẪN

Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa, Giải Nha Trang Night Run Sanvinest - Báo Khánh Hòa 2024 chính thức được diễn ra (ngày 14-12). Tại mỗi giải chạy, ngoài áo đấu, BIB, huy chương hoàn thành thì những sản phẩm tặng kèm từ Ban tổ chức giải nhận được nhiều sự quan tâm của các runner.

NHỮNG SẢN PHẨM CÓ GIÁ TRỊ TRONG TÚI RACE-KIT CỦA GIẢI NHA TRANG NIGHT RUN SANVINEST - BÁO KHÁNH HÒA 2024 BAO GỒM:

➡ **1 hộp tinh chất yến sào 75% (5 túi 25ml)** đến từ thương hiệu Sanvinest. Đây là sản phẩm được chiết xuất từ tổ yến sào thiên nhiên, kết hợp với nhiều dinh dưỡng như: Canxi, vitamin B, glucosamine, chamomile, ginkgo biloba, fucoidan... Sản phẩm giúp bổ sung dưỡng chất thiết yếu, hỗ trợ phục hồi sức khỏe nhanh chóng, tăng cường năng lượng và sức bền cho cơ thể, đặc biệt là sau các hoạt động thể chất và **1 lon nước yến sào Sanvinest 190ml**.



➡ **1 chai chiết xuất sụn vi cá** đến từ Trung tâm nghiên cứu và chế biến thực phẩm - Trường Đại học Nha Trang. Đây là sản phẩm chứa nhiều chất chondroitin sulfate, glucosamine, collagen giúp duy trì độ ẩm và đàn hồi cho khớp, giảm viêm và đau khớp, hỗ trợ tái tạo sụn, tăng độ bền bỉ của xương khớp...

➡ Ngoài ra, trong túi race-kit của giải đấu còn tặng kèm **voucher trải nghiệm** dịch vụ xe Bus Nha Trang City Tour,



giảm giá 30% dịch vụ khi đăng ký các trò chơi mạo hiểm lý thú tại Khu du lịch Kong Forest tại Suối Nguồn, Hòn Bà, Khánh Hòa và các **voucher giảm giá** khi đăng ký khám, chữa bệnh tại hệ thống bệnh viện Medlatec toàn quốc và **dịch vụ ăn uống** tại nhà hàng bia tươi Louisiane Nha Trang...

Hy vọng với sự "chăm sóc" chu đáo của Ban tổ chức, các runner sẽ có một giải chạy ý nghĩa, vui vẻ dọc cung đường biển tuyệt đẹp của thành phố biển Nha Trang.

AN NGUYỄN

Chương trình truyền hình CHỦ NHẬT (8-12)	13h: Đường lên đỉnh Olympia; 18h: Phim: Phep thử con tim (T.24); 20h: Cơ hội cho ai; 21h15: Bài hát của chúng ta; 23h30: Lời tự sự.
VTV1: 5h30: Chào buổi sáng; 7h: Báo chí toàn cảnh; 9h15: Toàn cảnh thế giới; 13h05: Phim: Câu chuyện tình yêu (T.68); 17h40: Tài chính - Tiêu dùng; 18h10: Cuộc sống thường ngày; 18h30: Chuyển động 24h; 20h10: Giai điệu tự hào; 21h40: Truyền hình Quân đội nhân dân; 22h15: Giai điệu kết nối.	KTV: 6h: Khởi động ngày mới; 11h: Phim: Nhiệm nhân truyền kỳ (T.4); 12h15: Phim: Ngã rẽ số phận (T.35); 20h10: Diễn đàn doanh nghiệp; 20h40: Phim: Xin chào công tố viên (T.22); 21h25: Phim: Gia đình vui nhộn (T.2); 22h10: Phim: Mùi đời (T.12).
VTV3: 6h: Nhịp đập thể thao; 8h: S-RASE 2024; 11h: 100 triệu 1 phút; 12h: Khách sạn 5 sao;	(Chương trình dự kiến, có thể thay đổi vào giờ chót)

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

BÁO Khánh Hòa

ĐT: (0258). 3817979 FAX: (0258). 3562950
Email: quangcaobkh@gmail.com

NHỮNG VÙNG KÝ ỨC

Những góc nhỏ thân thương

Có một ngày, bỗng bất gặp đầu đầy cái tên sân vận động 14 tháng 8 trên Facebook của nhóm cộng đồng Vạn Ninh, chợt thức dậy trong tôi một góc nhỏ nơi thị trấn Vạn Giã cuối những năm 80, đầu những năm 90. Cái xóm cũ thân thương ngày nào cứ thể hiện hiện trong tâm thức.

● Cây mai trồng gần 40 năm trước nở rực Tết 2024.

Sở dĩ nhắc đến thị trấn là nhắc tới cái sân vận động này vì nó gắn với một thời tuổi thơ tôi nhất. Nhà tôi cách 1 căn nhà nữa là đến sân vận động, cũng chỉ dăm chục bước chân. Cái sân thời ấy chỉ là khoảnh đất rộng vuông vắn với những hàng rào kẽm gai và trồng đầy cây bàn chải, chỉ chừa 2 lối ra vào ở 2 phía. Vậy nhưng, cái sân ấy đã quen thuộc bước chân tôi và bao trẻ con trong xóm hàng ngày cuốc bộ đến trường, từ cái thuở học Trường Tiểu học Vạn Giã 1, rồi Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng. Đó là địa điểm cho các đoàn cải lương về diễn; là nơi các trường cho học sinh học môn thể dục, đá banh, thi chạy; cho lũ trẻ thả diều, bắt cào cào châu chấu ngày hè, hay đốt đuốc mùa Trung thu, và cả nơi chôn thả cho đám bò nhả nha gặm cỏ. Có lúc người ta còn tổ chức những buổi đua ngựa, hay mô tô bay cho đám trẻ reo hò. Cái sân khấu ở sân vận động ấy, tôi đã được xem bao đêm diễn cải lương của các đoàn diễn ở xa về. Mỗi bận như thế, lũ trẻ chúng tôi lại canh me chạy quanh hậu đài xem các cô đào hát trang điểm, chuẩn bị áo xống. Ngay cạnh sân có khu tập thể giáo viên. Đó là nơi tôi luôn lân la tới hái những trái trứng cá vàng, đồ bên cạnh giếng nước của khu tập thể. Riết riết các thầy cô cũng nhẵn mặt. Vậy mới có chuyện con bé mới học lớp 7 là tôi trở thành cầu nối đưa thư tình của thầy giáo trẻ cho cô giáo dạy tin học của mình ở tít bên xã Vạn Thắng.

Đâu chỉ có thế, tuổi thơ của tôi còn là những buổi sớm í ới hện mấy đứa cùng xóm đi tắm biển. Chả cần biết bơi đâu, mỗi đứa xách theo 1 cái can nhựa mang theo làm phao bơi. Bơi chán, chúng tôi lại theo chân bạn đi mót khoai lang hay cào hến. Nhà bạn ngày ấy chỉ là mái tranh vách đất, ăn bữa cơm chỉ là món sắn xào với cà chua mà chao ơi là ngon. Rồi có khi lại xúm xít theo chân người lớn đi xem hát bội ở miền biển; hay qua nhà hàng xóm có cái vườn đào lộn hột rộng bát ngát, quanh năm mát rượi. Tôi hay chơi nhảy dây với 2 đứa trẻ nhà ấy, chơi chán lại được thỏa thuê ăn quả đào lộn hột với vị chan chát nhớ mãi đến giờ.

Thị trấn ngày ấy còn có vị xôi gói bằng lá bàng của bà hàng xóm trên chằng thể nào quên; có những bữa

cùng chúng bạn đạp xe đi thật xa ở Vạn Lương để ăn chén bánh bèo nóng, hay lên chùa Xuân Tự rong chơi...

Mấy chục năm đã trôi qua. Lâu lắm mới gặp một đứa bạn nào đó hồi học ở Giã cũng chuyển về Nha Trang, bảo bây giờ về chả nhận ra cái xóm mình nữa. Những con đường rộng mở xênh xang; những quán cà phê chạy hàng dài tít tắp dưới biển; ban đêm lung linh chứ chả còn tối om như xưa, mỗi lần đi coi hát hay văn nghệ về, ngang qua cái sân vận động một mình chỉ biết ù té chạy cho nhanh về đến nhà vì sợ ma. Đồng nghiệp bảo, có 60 cây số chớ mấy, thích là lên xe ra xứ ấy thôi. Ờ, vậy chớ, cũng lâu lắc lâu lơ tôi chưa về xứ ấy.

Vạn Giã tôi về dịp Tết vừa rồi, những con đường rộng mở, những quán xá mọc lên. Anh bạn năm xưa nhà bên cạnh thảo thơm chia cho mình con mực rím trong bát cơm mẹ xối nay ở tận đâu đâu rồi. Khu tập thể giáo viên với 2 cây trứng cá bên thêm giếng nay còn đâu. Cái sân vận động giờ đã được xây tường thành cao tứ phía, có cái cổng để hẳn hoi nhưng cổng đóng im ỉm, chả còn những cụm cây bàn chải đầy gai, chả còn chỗ để tụ nhỏ bây giờ giống như tôi ngày xưa bay nhảy bắt cào cào, châu chấu bên vệ cỏ, đặt gạch làm bẫy chim sẻ, thả diều những ngày hè, rước đuốc mỗi mùa Trung thu hay xem những đoàn cải lương về diễn và lẳng xăng ra sau hậu trường xem các cô đào xúng xính áo xống.

Tôi về, phải hỏi đường mới tới được ngõ về lại xưa của mình nay đã đường hẳn hoi. May vẫn

mặt người quen là hàng xóm cũ, nay cũng đã chạm gần tuổi 80 như mẹ tôi rồi. Một chút quen đủ để cho những hàn huyên cả buổi. Chuyện xưa. Chuyện nay. Chuyện của những người còn và cả người đã mất. Căn nhà cũ của gia đình tôi bây giờ đã thành một biệt thự với cọc hàng rào trắng bao quanh. Không còn cái cổng gỗ với giàn hoa giấy nở đầy. Không còn vườn ổi trái trĩu cành, thay vào đó là một vườn lan, cây cảnh. Vậy mà thăm lại nhà xưa, chợt ngẩn người khi thấy cây mít cùng hàng dừa lửa ba trồng năm nào năm nào bây giờ vẫn còn, như vẫn hát lời xào xạc trong những đêm gió mát trăng thanh. Cây mai cũ ba trồng ấy, sau gần 40 năm đã thành một lão mai cổ thụ với ngàn cánh hoa thắm vàng, níu những bước chân người ngang qua nán lại.

Một chút quen như để đủ cho mình gặp lại những tháng ngày của hơn 30 năm trước, những tháng ngày nơi khóm 2 thị trấn Vạn Giã ngày nào mãi vẫn là một góc nhỏ đầy thân thương trong ký ức.

ĐĂNG QUỲNH



● Sân vận động huyện Vạn Ninh nơi gắn bó một thời tuổi thơ.